



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ  
วิธีการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ได้มีประกาศลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับเอกสารของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่หน่วยงานต้นสังกัด  
ได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่  
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับ  
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่  
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงาน  
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงาน  
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ  
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบ

๑.๑ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗๘๕ คน รายละเอียดตามผนวก ก.

—lovin

๑.๒ กรณีผู้ใดตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีรายชื่อตนเองปรากฏตามประกาศฉบับนี้ หรือรายชื่อไม่ถูกต้อง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓ และหากประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ ให้มีหนังสือเรียนประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมระบุข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สามารถยืนยันว่าได้แสดงความประสงค์สมัครคัดเลือกฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยตนเอง หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี

## ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีการสอบข้อสอบแบบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอุทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับฝั่งที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

## ๓. ระเบียบวิธีการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ผู้เข้าสอบมีหน้าที่ต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๓.๑ ผู้เข้าสอบประพฤติตนเป็นสุภาพชน การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ (สีเหลือง) กางเกงหรือกระโปรงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ (สีเหลือง) กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น เช่น แต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง เสื้อโปโล คอปกสีเหลือง เสื้อเชิ้ตสีเหลือง โดยห้ามสวมเสื้อยืดคอกกลมเข้าห้องสอบ

๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงินหรือสีดำ ยางลบ และน้ำยาลบคำผิด

๓.๓ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๓.๔ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้ก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที ผู้ใดไปถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มทดสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๓.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบในห้องสอบและที่นั่งตามที่กำหนด



๓.๖ ห้ามผู้เข้าสอบนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่รับฝากสิ่งของ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีสูญหาย และหากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตรวจพบว่าผู้เข้าสอบนำสิ่งของต้องห้ามดังกล่าวเข้าไปในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

๓.๗ ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบติดต่อ พูดคุย ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ และ/หรือส่อไปในทางทุจริต หากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตรวจพบในระหว่างการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

๓.๘ กระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดให้ไว้ โดยเฉพาะ โดยให้ลงลายมือชื่อในที่ที่กำหนดเท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อและทำคำตอบในกระดาษคำตอบที่มีชื่อของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ สำหรับการผนวกรวมในกระดาษคำตอบจะต้องฝนให้ดำเต็มวงกลม และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป เท่านั้น โดยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบฝน ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องฝนรหัสให้ถูกต้อง และฝนคำตอบในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการฝนรหัสแบบทดสอบ และ/หรือฝนคำตอบในกระดาษคำตอบอันเกิดจากความผิดพลาดจากการกระทำของผู้เข้าสอบเอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๙ เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้เข้าสอบที่ทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลา จะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบ โดยความสงบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ

๓.๑๐ เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะประกาศสิ้นสุดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบทันที และนั่งประจำที่จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๓.๑๑ ผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือพยายามทุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีคะแนนในการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นที่สุด และจะรายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาโทษทางวินัยตามเหตุอันควรต่อไป

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในข้อหนึ่งข้อใด ไม่ว่าขั้นตอนใดตามที่กำหนดในประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการรับเอกสารตามที่กำหนดไว้ใน

ประกาศ...

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายจรุญ ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๑๖๑	นาย	เข้มชุติน	กอลแล
๑๐๑๖๒	นางสาว	ณภิตา	ปัญญาใหญ่
๑๐๑๖๓	นาง	ญะจิตร	สุดดวง
๑๐๑๖๔	นาง	ญาณิศา	ทองล้วน
๑๐๑๖๕	นาย	สุนกริศน์	รัตนพงศ์ทวี
๑๐๑๖๖	นาย	ฐานพันธ์	อินทรสมหวัง
๑๐๑๖๗	นาง	ฐายิกาพัชร	ลิสวัสดิ์
๑๐๑๖๘	นางสาว	ฐิตาภัทร์	เกิดแก้ว
๑๐๑๖๙	นางสาว	ฐิติชญญานันท์	सानใจวงศ์
๑๐๑๗๐	นางสาว	ฐิติมา	ช่างไม้
๑๐๑๗๑	นางสาว	ฐิติมา	ปุยออด
๑๐๑๗๒	นาง	ฐิติรัชต์	เฉยสวัสดิ์
๑๐๑๗๓	นาง	ฐิติวรรณ	คำซื่อตรง
๑๐๑๗๔	นาง	ชภิภาธา	จ้อยนุแสง
๑๐๑๗๕	นาย	ณภูรภฤต	กาซี
๑๐๑๗๖	นาง	ณทิศา	มณีรัตนโชติ
๑๐๑๗๗	นาย	ณรงค์ศักดิ์	สุขสำราญ
๑๐๑๗๘	นาง	ณริดา	ภูมิทองรุ่งเรือง
๑๐๑๗๙	นาง	ณัชชา	กุลขาสสมบัติ
๑๐๑๘๐	นางสาว	ณัฏฐณิชา	จิระธัมมางกูร
๑๐๑๘๑	นางสาว	ณัฏฐพร	โยรัมย์
๑๐๑๘๒	นาย	ณัฏฐรัชต์	อันประวัตติ
๑๐๑๘๓	นางสาว	ณัฐกานต์	สังแสวง
๑๐๑๘๔	นาง	ณัฐชยา	บรมสุขสิริวัฒนา
๑๐๑๘๕	นาย	ณัฐภัทร	บุญประจง
๑๐๑๘๖	นาง	ณัฐรินทร์	ปรียาวรรัตน์
๑๐๑๘๗	นาง	ณัฐษา	มณีบุตร
๑๐๑๘๘	นาง	ณิขมน	โหราศาสตร์
๑๐๑๘๙	นาง	ดารารัตน์	คุ้มเคี่ยม
๑๐๑๙๐	นาง	ดาลัด	แพทย์หลวง
๑๐๑๙๑	นาย	ดำรงค์	เมืองมูล
๑๐๑๙๒	นาย	เดชา	ภัทรพงศ์บัณฑิต

โกวิท

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๒๒๕	นาย	ธเนศร์	กীরติกาลกุล
๑๐๒๒๖	นาย	ธรรมบุญ	บัณฑิตวิศาล
๑๐๒๒๗	นาย	ธวัชชัย	พรมดี
๑๐๒๒๘	นาย	ธวัชชัย	หล่อวิริยะสกุล
๑๐๒๒๙	นางสาว	ัญญจิรา	สุนทรธนาวุฒิ
๑๐๒๓๐	นาง	ัญญพัฒน์	พลเยี่ยม
๑๐๒๓๑	นางสาว	ัญญพัทธ์	ปัญญาศิริพัฒน์
๑๐๒๓๒	สืบทารวจตรี	ธานินทร์	เหลือสิขาดี
๑๐๒๓๓	นาย	ธานี	หลาวทอง
๑๐๒๓๔	นางสาว	ธารณา	พวงจันทร์หอม
๑๐๒๓๕	นาย	ธิติ	ดอกแก้ว
๑๐๒๓๖	นาย	ธิติวัฒน์	สงข์ทอง
๑๐๒๓๗	นาย	ธีรพงศ์	วรปรัชญ์ธนยศ
๑๐๒๓๘	นาย	ธีรพัฒน์	ธีรประภาส
๑๐๒๓๙	นาย	ธีรพูนชัย	มุงकुล
๑๐๒๔๐	นาย	ธีรวัฒน์	สนิทชน
๑๐๒๔๑	นาย	ธีรศักดิ์	ศรีสวัสดิ์
๑๐๒๔๒	นาย	ธีรศักดิ์	สมมิตร
๑๐๒๔๓	นาย	ธีระศักดิ์	วันเมืองเก่า
๑๐๒๔๔	นาย	นคร	อำภรณ์
๑๐๒๔๕	นาย	นครไชย์	สิงห์กลินขจร
๑๐๒๔๖	นาง	นงค์นิจ	เกาชาลี
๑๐๒๔๗	นาง	นงคราญ	คามบุตร
๑๐๒๔๘	นาง	นงลักษณ์	บุญดาราช
๑๐๒๔๙	นาง	นงลักษณ์	เรืองศรี
๑๐๒๕๐	นางสาว	นงลักษณ์	สิวลจันท์
๑๐๒๕๑	ว่าที่ร้อยตรี	นพดล	คำสม
๑๐๒๕๒	ว่าที่ร้อยตรี	นพดล	บุตรพันธ์
๑๐๒๕๓	นาย	นพดล	เพี้ยเอี้ย
๑๐๒๕๔	ว่าที่ร้อยตรี	นพพร	แก้วแรมเรือน
๑๐๒๕๕	นาย	นพเมศุ์	วุฒิศักดิ์สิริ
๑๐๒๕๖	นาย	นพรัตน์	ศรีพวง

1/๑๓

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๓๒๑	นาย	ปณชัย	ดาวะธนานนท์
๑๐๓๒๒	นางสาว	ปัทมญา	อินทร์เมือง
๑๐๓๒๓	นางสาว	ปัทสรา	สอนนอก
๑๐๓๒๔	นาย	ปกาน	การจะนะดี
๑๐๓๒๕	นาง	ปภาวรินทร์	ภูวิจิตร
๑๐๓๒๖	นางสาว	ปภิตา	วงศ์วุฒิรัตน์กุล
๑๐๓๒๗	นาย	ประเมินทร์	วังคำแหง
๑๐๓๒๘	นาย	ประจักษ์	ชั๊กแพ่ง
๑๐๓๒๙	นาย	ประทีน	ชื่นจิตต์
๑๐๓๓๐	นาย	ประทีป	มณีนาม
๑๐๓๓๑	นาย	ประพจน์	สุขพัทธ์
๑๐๓๓๒	นาย	ประพฤติ	อานภาเวนะวัฒน์
๑๐๓๓๓	นาง	ประพาพร	แก่นจันทร์
๑๐๓๓๔	นาย	ประพิน	ไตร
๑๐๓๓๕	นาง	ประภัสสร	บุญชัยสุมา
๑๐๓๓๖	นาง	ประภัสสร	อัคพิน
๑๐๓๓๗	นาง	ประภาลักษณ์	บ้องพิมพ์กุล
๑๐๓๓๘	นาง	ประมวล	สุวะศรี
๑๐๓๓๙	นาง	ประยงค์	วงจันทา
๑๐๓๔๐	นาย	ประวีตร	ริมสกุล
๑๐๓๔๑	นาย	ประสงค์	อักษรานูชาติ
๑๐๓๔๒	นาย	ประสงค์จิต	บุตรสาลี
๑๐๓๔๓	นาย	ประสาน	ชมภูอินทร์
๑๐๓๔๔	นาย	ประเสริฐ	รวยป้อม
๑๐๓๔๕	นางสาว	ปราณี	ฉันทย่อง
๑๐๓๔๖	นางสาว	ปราณี	อินทโชติ
๑๐๓๔๗	นาง	ปรานอม	ชัตปัญญา
๑๐๓๔๘	นาย	ปราโมทย์	พานิช
๑๐๓๔๙	นาง	ปรีศา	รุจิระ
๑๐๓๕๐	นาง	ปรียา	เกิดก่อ
๑๐๓๕๑	นาง	ปรียารัตน์	ลานพลอย
๑๐๓๕๒	นางสาว	ปัทมาพร	ภูชิกะตัน

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๕๗๗	นาง	วิไล	บุญพรหม
๑๐๕๗๘	นาย	วิศรุต	อ้อยทอง
๑๐๕๗๙	นาย	วิสูตร	เปี่ยมสุวรรณ
๑๐๕๘๐	นาย	วีรชัย	มีชม
๑๐๕๘๑	นาย	วีรพันธ์	ศรีไตรเรือง
๑๐๕๘๒	นาย	วีรพันธุ์	จันแก้ว
๑๐๕๘๓	นางสาว	วีรยา	เวียงทอง
๑๐๕๘๔	นาย	วีรศักดิ์	ลายตุล
๑๐๕๘๕	นาย	วีระเดช	อินทโสคติ
๑๐๕๘๖	นาย	วีระยุทธ	ปานพันธ์
๑๐๕๘๗	นาย	วีระวิทย์	อินทสุภา
๑๐๕๘๘	นาย	วุฒิชัย	กาลาศรี
๑๐๕๘๙	นาย	วุฒิชพงษ์	โกศลวัฒน์
๑๐๕๙๐	นาย	ศราวุธ	บุญชูวิทย์
๑๐๕๙๑	นาง	ศรีญา	วิถิเทพ
๑๐๕๙๒	นาง	ศรีสมพร	นิลวิสุทธิ์
๑๐๕๙๓	นาง	ศรีสุนันท์	บรรทัด
๑๐๕๙๔	นาง	ศรุตดา	โกไศยกานนท์
๑๐๕๙๕	นาง	ศศิธร	ลัญฉกร
๑๐๕๙๖	นาง	ศศิภาส	ใจช่วย
๑๐๕๙๗	นาย	ศักดิ์ชาย	บุญโนนแท้
๑๐๕๙๘	นาง	ศิริภัสสร	ศรีไพบุลย์
๑๐๕๙๙	นางสาว	ศิริจรรยา	พึ้งยนต์
๑๐๖๐๐	นางสาว	ศิรินทร์ทิพย์	จำรรณู
๑๐๖๐๑	นางสาว	ศิริพร	คงกะโชติ
๑๐๖๐๒	นาง	ศิริพร	หงษ์ทอง
๑๐๖๐๓	นาง	ศิริรัตน์	เนนลพ
๑๐๖๐๔	นางสาว	ศิริลักษณ์	ชนะตรีรัตนพันธ์
๑๐๖๐๕	นาง	ศิวพร	ผดุงเดช
๑๐๖๐๖	นาง	ศุภร	พลธนะ
๑๐๖๐๗	นาย	ศุภสิทธิ์	ทะคำ
๑๐๖๐๘	นาย	สงคราม	เผ่าหอม

๑๐๖๐๘



(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๗๐๕	นาย	สุวรรณ	หานาม
๑๐๗๐๖	นางสาว	สุวรรณี	ชันพรม
๑๐๗๐๗	นางสาว	สุวรรณี	ตันเจริญ
๑๐๗๐๘	นาง	สุวรรณีย์	ฉลอมวสุธัญย์
๑๐๗๐๙	นาย	สุวัฒน์	ครองเมือง
๑๐๗๑๐	นาง	สุวิชาติ	สุขชี
๑๐๗๑๑	นาย	สุวิทย์	โต้วฒนกุล
๑๐๗๑๒	นาย	เสนห์	ศรีคุณ
๑๐๗๑๓	นางสาว	เสนาะ	หามนตรี
๑๐๗๑๔	นาย	เสรี	หาญกล้า
๑๐๗๑๕	นางสาว	เสาวณีย์	ชินสิทธิ์รัตน์
๑๐๗๑๖	นาย	แสงชัย	คำดอกรับ
๑๐๗๑๗	นาง	แสงเดือน	ธิป้อ
๑๐๗๑๘	นาย	แสนศึก	มงคลดาว
๑๐๗๑๙	นางสาว	โสพิศ	เพียรดี
๑๐๗๒๐	นาย	โสภณ	อินทรอุปถัมภ์
๑๐๗๒๑	นาง	โสภิต	ปิจนันท์
๑๐๗๒๒	นาย	โสรัส	เบ้าจรรยา
๑๐๗๒๓	นาง	หทัยชนก	เศรษฐีธัญญาหาร
๑๐๗๒๔	นาง	หนึ่งฤทัย	ชุมคง
๑๐๗๒๕	นาง	หรรษา	เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
๑๐๗๒๖	นางสาว	หฤทัย	เชื้อรบ
๑๐๗๒๗	นาย	อดิพงษ์	จันทศ
๑๐๗๒๘	นาย	อดิศร	สุนทรวิภาต
๑๐๗๒๙	นาย	อดุลย์	ป้องกัน
๑๐๗๓๐	นาย	อดุลย์	ผาศิริ
๑๐๗๓๑	นาย	อดุลย์	ศรีคล้าย
๑๐๗๓๒	นาง	อนัญญา	ภาพสุวรรณ
๑๐๗๓๓	นาง	อนัญญา	ช่างเพียร
๑๐๗๓๔	นาย	อนันต์	หนักแน่น
๑๐๗๓๕	นาย	อนุกุล	สิงห์เล็ก
๑๐๗๓๖	นาย	อนุพล	ผดุงจิตต์



(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๕๑๓	นาย	รุ่งนรินทร์	จันทร์ราช
๑๐๕๑๔	นาง	รุ่งฤทัย	สนสุนันท์
๑๐๕๑๕	นางสาว	รุจรวี	โพธิโย
๑๐๕๑๖	นางสาว	รุจิรา	กองลาแซ
๑๐๕๑๗	นางสาว	เรียนนภา	โกสิน
๑๐๕๑๘	นางสาว	ลักษณะนารรณ	พูนขุนทด
๑๐๕๑๙	นาง	ลักษณา	เจริญพีระเพชร
๑๐๕๒๐	นางสาว	ลักษิกา	วิบูลย์พานิช
๑๐๕๒๑	นางสาว	ลัดดา	ถิ่นละอ
๑๐๕๒๒	นางสาว	ลัดดาวรรณ	เดชประสิทธิ์
๑๐๕๒๓	นาง	ลัดดาวรรณ	พรหมชาติ
๑๐๕๒๔	นาง	ลัดดาวัลย์	เรืองเดช
๑๐๕๒๕	นาง	ลัษมณ	สรรพศิลป์บุตร
๑๐๕๒๖	นาง	ลำดวน	จิตชัย
๑๐๕๒๗	นางสาว	ลำพวน	สุขสุเมธ
๑๐๕๒๘	นาย	วณิชย์	มีจันเพชร
๑๐๕๒๙	นางสาว	วนิกา	คำจันทร์
๑๐๕๓๐	ว่าที่ร้อยตรี	วรพงษ์	สุมาวงศ์
๑๐๕๓๑	ว่าที่พันตรี	วรวิทย์	พันธุ์รัตน์
๑๐๕๓๒	นาย	วรวุฒิ	ลาเต๊ะ
๑๐๕๓๓	นาง	วรรษยา	จรัส
๑๐๕๓๔	นาย	วรัญชัย ใจธรรม	นามวงษา
๑๐๕๓๕	นาย	วราพนธ์	สมคิด
๑๐๕๓๖	จำเอน	วราพงษ์	รอดเที่ยง
๑๐๕๓๗	นางสาว	วราพร	อุปสิทธิ์
๑๐๕๓๘	นางสาว	วราภรณ์	พุลวาสน์
๑๐๕๓๙	นาง	วราภรณ์	แสงทิรัญ
๑๐๕๔๐	นาง	วรารัตน์	ฝ้ายสุน
๑๐๕๔๑	นางสาว	วิศรา	ทองหวาน
๑๐๕๔๒	นางสาว	วลีพร	เล่าสวย
๑๐๕๔๓	นาง	วไลพร	ป้อมสันเทียะ
๑๐๕๔๔	นาย	วสันต์	ยอดศรี

๒๓๓